



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง

1. 'โอแลม' ฟังเวียดนาม ฐานส่งออกพริกไทยไปจีน
2. นโยบายไร้ทิศทาง 'อ้อย' ฉะ รัฐแก้ไขเศรษฐกิจ
3. คลังตั้งรับลูก 'สมคิด' ดัน 'ชิมช้อปใช้' เฟส 3 นักวิชาการชี้ ศก.ไทย
4. รายงานพิเศษ: ไม้ผลพารวยยุค 5G เปิดสูตร 'เกษตรอัจฉริยะ'
5. คะแนนนิยม 'เสียหนุ' ชี้นายกฯ
6. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ใครเข้า ส.นบส.12
7. วุฒิกหน่วยงานชักซ้อมเก็บภาษีที่ดิน
8. 'มนัญญา' บุกรวดด้านพืชเชิงแสน
9. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: กรีดยาง

สื่อ

- กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)

'โอแลม' พึ่งเวียดนาม ฐานส่งออกพริกไทยไปจีน

กรุงเทพธุรกิจ ● ในช่วงที่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาอย่างไร บรรดาบริษัทข้ามชาติต่างหาทางรับมือผลกระทบด้านภาษีด้วยการยึดเวียดนามเป็นฐานการส่งออกไปยัง 2 ประเทศคู่สงคราม เพื่อบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่งโอแลม อินเทอร์เน็ตแซนด์ เนล ซึ่งค้าสินค้าเกษตรสัญชาติสิงคโปร์ ยึดเวียดนามเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าคือพริกไทยไปยังจีน ด้วยความหวังว่าบริษัทจะรอดพ้นจากการตอบโต้กันไปมาของสหรัฐและจีนด้วยมาตรการภาษี

โอแลมมีแหล่งปลูกพริกไทยขนาดใหญ่ประมาณสนามเบสบอล 150 สนามรวมกันอยู่ในภาคกลางของเวียดนาม โดยบริษัทซื้อที่ดินผืนนี้มาเมื่อปี 2559 เพื่อปลูกพริกไทยหลากหลายพันธุ์ที่ต้านทานสภาพอากาศที่ร้อนระอุ ความชื้น แสง และเชื้อโรคได้ดี โดยบริษัทจัดตั้งระบบตรวจสอบระดับน้ำอัตโนมัติที่จะใช้กับต้นพริกไทยที่ปลูก

บริษัทชั้นนำของสิงคโปร์ มีแผนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกในปีหน้าพร้อมทั้งตั้งเป้าผลิตพริกไทยให้ได้ปีละ 2,000 ตันไปจนถึงปี 2567 และเมื่อเก็บเกี่ยว

แล้วก็ขนส่งพริกไทยไปเข้าสู่กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมยังโรงงานที่จังหวัดด่งไน ซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศก่อนจะส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆทั่วโลก

ปัจจุบัน เวียดนามสามารถผลิตพริกไทยได้ในสัดส่วนประมาณ 40% ของผลผลิตพริกไทยทั่วโลก และขายพริกไทยในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกในสัดส่วนประมาณ 60% ด้วยความที่สภาพอากาศของเวียดนามเอื้ออำนวยและดินอุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะกับการปลูกพริกไทย และรัฐบาลเวียดนามให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทยในฐานะเป็นกลยุทธ์ ด้านการส่งออก

โอแลมเริ่มขายพริกไทยในเวียดนามตั้งแต่ปี 2547 จากนั้นขยายไปยังการทำมาค้า



และฆ่าเชื้อในปี 2551 และอีกสองปีต่อมาเริ่มผลิตพริกไทยอบ อีกทั้งภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้า โอแลม จะเริ่มผลิตพริกไทยเพื่ออุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบและจะเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้สองเท่า หลังจากบริษัทมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในปริมาณที่มากพอหากลงมือปลูกพริกไทยเอง

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม ระบุว่า ผลประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของเวียดนาม อาทิ ข้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และพริกไทย ปรับตัวลดลงในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 แม้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยช่วงเดือนมกราคม-กันยายนเวียดนามมีรายได้เกือบ 2.4 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 7.27 หมื่นล้านบาท) จากการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 326,000 ตัน ลดลง 6% ในแง่ของมูลค่า แต่เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน

กระทรวงฯ ระบุว่า สหรัฐ จีน และเนเธอร์แลนด์ เป็นตลาดส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์รายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยยอดส่งออกไปจีนขยายตัว 35.4% ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562

นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาเวียดนามยังทำกำไรได้กว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 6.66 หมื่นล้านบาท) จากการส่งออกข้าว



มากกว่า 5.1 ล้านตัน ลดลง 9.7% ในแง่มูลค่า แต่เพิ่มขึ้น 4.5% ในแง่ปริมาณ

กระทรวงฯ ระบุเพิ่มเติมว่า ยอดส่งออกพริกไทยลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับปีต่อปี คิดเป็นเงิน 593 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.79 หมื่นล้านบาท) แม้ปริมาณการส่งออกจะปรับตัวสูงขึ้น 21.1%

รัฐบาลเวียดนาม ตั้งเป้าเมื่อเดือนมกราคมว่า ในปี 2562 จะเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรกว่า 4.3 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจาก 4 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.21 ล้านล้านบาท) เมื่อปี 2561 โดยปัจจุบันเวียดนามพยายามผลักดันตัวเองให้กลายเป็น 1 ใน 15 ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกให้ได้ภายในระยะ 10 ปีข้างหน้า

โอแลม ซึ่งดำเนินธุรกิจใน 67 ประเทศทั่วโลก เลือกเวียดนามเป็นที่ตั้งศูนย์ดำเนินงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากเห็นว่าประชากรวัยทำงานของเวียดนามมีการศึกษาสูง เมื่อว่าจ้างแรงงานชาวเวียดนามแล้ว บริษัทสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคนิคแก่แรงงานเหล่านี้ได้ง่าย จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

หน่วยงานด้านการวิจัยของโอแลมเผยว่า ในแต่ละปีที่ผ่านมา เวียดนาม สามารถผลิตพริกไทยได้ 3.5-5 ตันต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.25 ไร่ มากกว่าความสามารถในการผลิตพริกไทยในอินเดียและอินโดนีเซีย ซึ่งผลผลิตต่อปีอยู่ระหว่าง 0.5 และ 1.5 ตันต่อ 1 เฮกตาร์ ส่วนผลผลิตกาแฟและสินค้าเกษตรประเภทอื่นๆ ในเวียดนามก็สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

ที่สำคัญ การที่เวียดนามเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จึงทำให้สินค้าเกษตรเกือบทุกประเภทที่ปลูกในเวียดนามเมื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน จึงปลอดภาษีและข้อดีนี้เองที่ดึงดูดบริษัทผลิตสินค้าประเภทนมและอาหารชั้นนำของโลกสัญชาติสวีเดนและแคนาดาอย่างเนสท์เล่ เริ่มเข้ามาผลิตกาแฟสำเร็จรูปในเวียดนามเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว

นโยบายไร้ทิศทาง 'ออย' จะ รัฐแก้ไขเศรษฐกิจ

ตัดจีเอสพี ดกงานอื้อ

ผวามะกันตัดสิทธิ จีเอสพี คนไทยดกงาน 5 แสน โดยเฉพาะเด็ก จบใหม่ ♦อ่านต่อหน้า 8

เศรษฐกิจ □ ต่อจากหน้า 1

“หญิงหน้อย” จีรัฐบาลเร่งเจรจาช่วยเหลือธุรกิจส่งออก ด้าน “จาตุรนต์” เชื้ออีก 6 เดือนข้างหน้า ไทยถูกตัดสิทธิจีเอสพีแน่ จวกทำที่คนในรัฐบาล สะท้อนความไร้ทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งข้ออ้างควรมีใจที่พ้นจากการเป็นประเทศได้รับสิทธิ เหตุมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้ว แต่พูดแก้เกี้ยวให้พ้นจากถูกดำเนิน ด้านกรมวิชาการเกษตร เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างประกาศกฎหมายยกเลิกใช้ 3 สารพิษ ก่อนเสนอให้ รมว. อดุศสาหรรม ลงนามให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค. นี้ ขณะที่ ส.ส.เพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาลจริงจังรักษาคุณภาพชีวิตคนไทย แนะ “ปฏิวัติเขียว” ให้โครงการเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

จากกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) กับสินค้าไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.63 เป็นต้นไป โดยจะทำให้สินค้าส่งออกของไทย 573 รายการ ต้องเสียภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น ต้นทุนผู้ส่งออกพุ่งขึ้นไปกว่า 1,800 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งหาทางต่อรองกับทางสหรัฐเพื่อแก้ปัญหา โดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พาณิชย์ ยืนยันว่า เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และทูตแรงงานไทยในสหรัฐ ได้นัดหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) เพื่อทบทวนการตัดสิทธิดังกล่าวในวันที่ 1 พ.ย. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะขณะนี้ส่งออกคิดลบกว่า 3% แล้วและหากหักทองคำออกไป การส่งออกจะติดลบสูงถึง 8% จะส่งผลถึงการดกงานที่จะเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์

ว่า ปีหน้าจะมีคนดกงานสูงกว่า 5 แสนคน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่จะหางานยากมาก รัฐบาลต้องเร่งเจรจาเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจส่งออก และต้องรู้ให้แน่ชัดว่า ตัดสิทธิเราเพราะเหตุใด หากเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รัฐบาลก็ต้องตอบให้ได้ว่าทำไม เพราะที่ผ่านมา รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้มาตรการเด็ดขาดแบบทุบโต๊ะแก้ปัญหานี้ จนกระทบธุรกิจประมงไทยต้องเสียหายอย่างหนัก แต่กลับมากกยกเลิกจีเอสพีด้วยเหตุผลนี้ อีก รัฐบาลต้องเร่งเจรจาต่อรองในฐานะคู่ค้าที่มีความทัดเทียม โดยรักษาศักดิ์ศรีของประเทศ

ด้าน นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยรักชาติ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องดังกล่าวว่า การที่สหรัฐอเมริกา ประกาศตัดสิทธิจีเอสพีของไทยจะมีผลต่อการส่งออกของไทยอย่างไรนั้น หลายฝ่ายยังให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ที่น่าห่วงมากกว่าคือ ท่าทีที่สับสนของบุคลากรในรัฐบาล ที่สะท้อนความไร้ทิศทางของนโยบายเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีบอกว่า เรื่องแรงงานต้องไปดูกัน และถ้ามีโอกาสพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐในการประชุมระหว่างประเทศ ก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือ แต่ข่าวล่าสุดคือ การพบกันของทั้งสองคนยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ขณะที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า ประเทศไทยควรจะมีใจที่พ้นจากการเป็นประเทศที่จะได้รับจีเอสพีแล้ว เหมือนกับจะส่งสัญญาณว่า เรื่องนี้ปล่อยไปให้เลยตามเลยไป ไม่ต้องไปให้ความสนใจอะไรอีก ส่วน รมว.แรงงาน ก็ปิดประตูสำหรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของแรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่นำมาสู่การตัดสิทธิจีเอสพีโดยตรง เท่ากับประกาศว่า ประเทศไทยจะไม่ทำอะไรอีกแล้วในเรื่องนี้

นายจาตุรนต์ ระบุอีกว่า เมื่อผู้หนึ่งที่รับ

ผิดชอบของรัฐบาลไทยมีท่าทีเช่นนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน 6 เดือนข้างหน้าคงไม่พ้นจากการถูกตัดสิทธิจีเอสพี ซึ่งจะซ้ำเติมปัญหาการส่งออกของไทยที่ตกต่ำมากเป็นประวัติการณ์อยู่แล้วให้แยกลงไปอีก อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนจากต่างประเทศในส่วนที่คาดหวังมาอาศัยสิทธิจีเอสพีของไทยอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อเรื่องการถูกตัดสิทธิจีเอสพี ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การปลอมใจว่า สังคมไทยควรมีใจที่พ้นจากการเป็นผู้รับสิทธิจีเอสพี เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีแล้วนั้น เป็นการพูดแบบแก้เกี้ยวเพียงเพื่อให้พ้นจากการถูกดำเนินว่าควรจะทำแก้ปัญหานี้มานานแล้ว ทำไม่ไม่แก้

นายจาตุรนต์ ระบุว่า ส่วนการยืนยันว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีเสรีภาพอยู่แล้ว และไม่ต้องการปรับปรุงอะไร จะทำให้ประเทศไทยหยุดนิ่งอยู่กับที่มากกว่าปรับปรุงให้แข่งขันได้ดีขึ้น ที่น่าเป็นห่วงคือ การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกิดกระแสไร้อิทธิพลแค้มมิตรประเทศโดยไม่อยู่กับเหตุผลและข้อเท็จจริง หากกระแสนี้ลุกลามบานปลายต่อไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อไทย จำเป็นต้องคบค้าสมาคมกับประเทศต่าง ๆ ให้มากที่สุด และกำลังอยู่ในสภาวะที่ต้องรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจที่กำลังจัดแข่งกันอยู่ด้วย

สำหรับกรณีการแบน 3 สารเคมี พาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส นั้น กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ย.62 โดยมีการจัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หลังจากคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติให้ปรับสถานะสารเคมีทั้ง 3 ชนิด จากบัญชีวัตถุอันตราย

ชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 ต้องห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย และครอบครอง ภายในวันที่ 1 ธ.ค.62 โดยการยกเลิกดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อ รมว.อุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมาย ต้องมีกระบวนการ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับ ร่างประกาศฉบับนี้ ก่อนประกาศบังคับใช้

ด้าน ศ.อดิศัย บัณฑิตยพันธุ์ อดีต อาจารย์คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หากมีเกษตรกรจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ จากมดขี้เหล็กใช้สารเคมี 3 ชนิด เข้าถึง เทคโนโลยีออนไลน์ได้จำกัด กรมวิชาการเกษตร ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งโต๊ะรับฟังความเห็น เกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ความเห็นอย่างทั่วถึง แต่มีข้อสงสัยว่า หากมีผู้ คัดค้านการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดจำนวนมาก จะทำอย่างไร เพราะกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ รวบรวมความคิดเห็น แล้วนำร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอแก่คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปที่มี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ จะนำเสียง ของเกษตรกรมาพิจารณาทบทวนก่อนออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่

วันเดียวกัน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง ควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้ แทนราษฎร กล่าวถึงกรณี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ระบุว่า อาจจะขอทบทวนการ เบนโกลโฟเซตว่า จากกรณีที่ น.ส.มัญญา ไทย เศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ที่ไปสู่มดตรวจผัก ผลไม้ ที่ ด่านเชียงแสน พบการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ถึง 100% เป็นเรื่องแรกที่ทำให้หลุดว่า ทำไม หละหลวม ประมาทเดินเล่อร้ายแรง ไม่มี มาตรการเฝ้าระวัง ที่ด่านก็ไม่มีห้องแล็บสุ่มตรวจ ผัก ผลไม้ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่กลับถูก ส่งมาให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่ 2 ใน การประชุม กมธ.ได้ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถีว่า สุ่มตรวจผัก ผลไม้ พบสารปนเปื้อนเกินค่า มาตรฐานเฉลี่ย 41% ในขณะที่ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา หากพบเกิน 2-3% ประชาชนก็ โวยแล้ว ทางรัฐบาลก็ห้ามจำหน่ายสินค้า แต่ ของไทยขายกันอย่างเสรี ไร้การเฝ้าระวัง หรือ ตรวจสอบอย่างจริงจัง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล แสดงความจริงใจต่อการรักษาคุณภาพชีวิต ประชาชนเป็นลำดับแรกมากกว่าประโยชน์ อย่างอื่น ต้องปฏิวัติเขียวให้โครงการเกษตร อินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเท่านั้น ถึงจะฟื้นฟู ประเทศไทยให้คนไทยรอดตายผ่อนส่ง.

คลังตั้งรับลูก'สมคิด'
ดัน'ชิมช้อปใช้'เฟส3
นักวิชาการชี้ศก.ไทย
โตต่ำน้อยสุดอาเซียน
นักวิชาการชี้ ศก.ไทยโตต่ำกว่า
ศักยภาพ น้อยสุดในอาเซียน
รบ.เล็งอัดแคมเปญกระตุ้น
อลังหาฯ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ชิมช้อปใช้

ชี้ศก.ไทยโตต่ำกว่าศักยภาพ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายอรรถ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) มองในภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนและไทย ไม่ได้ใช้คำว่าเศรษฐกิจถดถอย แต่เป็นเศรษฐกิจเติบโตช้าลงในปีก่อนหน้าและปีต่อไปว่า มองทิศทางเดียวกับนายกรัฐมนตรี ว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย แต่อยู่ในภาวะชะลอตัว เพราะถ้าอยู่ในภาวะถดถอยต้องติดลบติดต่อกัน 2-3 ไตรมาส ทั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ปรับลดลงในช่วงไตรมาส 2 และ 3 และคาดว่าจะดีขึ้นไตรมาส 4 จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ และเป็นช่วงฤดูกาลทั้งเรื่องการท่องเที่ยว และช่วงเทศกาล ทำให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น “เศรษฐกิจในปีนี้อาจต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น โดยศักยภาพของเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าเศรษฐกิจของไทยควรจะโต 3.5% แต่ขณะนี้หลายสำนักทั้งรัฐและเอกชนมองตรงกันว่าจะโต 2.7-2.8% ถ้าเทียบกับเศรษฐกิจกับอาเซียนไทยน่าจะโตต่ำสุดในอาเซียน ใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นภาวะเกิดขึ้น

กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สิ่งที่ได้สำหรับไทย คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศลดการพึ่งพาทลาดต่างประเทศ” นายอรรถกล่าว

เอกชนมองศก.-ส่งออกซึม

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยขณะนี้ชะลอตัวและยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้น เพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้การส่งออกได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อและไม่แน่นอน ทำให้การส่งออกไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขยับติดลบและคาดว่าปีนี้จะติดลบเล็กน้อยประมาณ 1% ทั้งนี้ การส่งออกยังได้รับผลกระทบจากการที่สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้รายได้จากการส่งออกลดลง และกระทบมากในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร นอกจากนี้ ล่าสุดสหรัฐระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) สินค้าไทยจะกระทบกับกลุ่มสินค้าและผู้ประกอบการที่พึ่งพาการใช้สิทธิจีเอสพี นายสนั่นกล่าวว่า ภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบทำให้กำลังซื้อในประเทศกระทบประกอบกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกดดันการบริโภค ซึ่งปัจจุบันแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยังพอหนุนได้คือการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาครัฐได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาผ่านมาตรการชิมช้อปใช้ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้มีเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจ แต่เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งเงินจากกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ลงไปถึงฐานราก จะทำให้มีเม็ดเงินกระจายลงไปมากขึ้น

แนะใช้บีซีเอสฟอรั่มถกจีเอสพี

“ภาพรวมเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของไทยดี แต่ยังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ทั้งการบริหารจัดการค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ เพราะพบว่าโรงงานทยอยปิดตัวลงเพราะกังวลเรื่องสภาพคล่อง เงินสด ไม่มีใครกล้าผลิตสินค้าเพิ่มและสต็อกสินค้าที่มีอยู่ก็แข่งขันกันระบายสต็อกจนต้องลดราคา

ซึ่งทำให้ขาดทุน แต่ดีกว่าแบกสต็อกไว้ ด้านการระงับสิทธิจีเอสพีสินค้าไทย ทราบว่าขณะนี้ทางภาครัฐจะพยายามเจรจาเกี่ยวกับสิทธิถือเป็นเรื่องที่ดี โดยในวันที่ 4 พฤศจิกายน จะมีการจัดประชุมอินโด-แปซิฟิก บีซีเอส ฟอรั่ม ครั้งที่ 2 สามารถใช้โอกาสนี้ในการเจรจากับผู้แทนสหรัฐได้ โดยอยากให้ภาครัฐส่งสัญญาณให้ชัดเจนและจริงจัง นอกจากนี้ ในส่วนที่ภาครัฐต้องส่งเสริมเพิ่มเติมคือผลักดันให้ภาคธุรกิจปรับตัวไปสู่ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นทางรอดและโอกาสธุรกิจในอนาคต” นายสนั่นกล่าว

คลังรับลูก'สมคิด'ชิมช้อปใช้เฟส3

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีต้องการให้ดำเนินโครงการชิมช้อปใช้เฟส 3 ว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่ารูปแบบเป็นอย่างไร โดยขอข้อมูลของมาตรการในเฟส 1 และเฟส 2 ก่อน เพราะในส่วนของเฟส 2 ให้ลงทะเบียนเพิ่ม 3 ล้านคนนั้น เพิ่ง

ลงทะเบียนครบจำนวน และเริ่มใช้สิทธิเงิน 1 พันบาท ดังนั้น กระทรวงการคลังขอติดตามก่อนว่าผลของการใช้เงินเป็นอย่างไร และมีประชาชนใช้เงินในกระเป๋า 2 ไปมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้ ล่าสุดการใช้เงินในกระเป๋า 2 ยังไม่ถึง 1 พันล้านบาท แม้รัฐบาลให้เงินคืนจากการใช้จ่ายถึง 20% หากมีการใช้จ่าย 5 หมื่นบาท ดังนั้น หากจะดำเนินการในเฟส 3 กระทรวงการคลังอยากเห็นการใช้จ่ายของประชาชนในกระเป๋า 2 มากกว่าการใช้เงินจากที่รัฐบาลแจกให้ 1 พันบาท เพราะเงิน 1 พันบาท ถือเป็นเงินตั้งต้น ถ้าประชาชนควักเงินมาใช้จ่ายเพิ่มตรงนี้จะช่วยกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจได้มหาศาล

เปิดรับสมัครร้านค้าถึง31ธ.ค.

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมชิมช้อปใช้เฟส 2 ไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และที่สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นขยายผลให้มีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและครบวงจรสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงแรม แพคเกจทัวร์ และรถเช่า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วม

มาตรการขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ชัดเจน เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้าต้องมีหลักแหล่งแน่นอน เพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้ามาหาผลประโยชน์จากมาตรการนี้ ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ จะต้องถูกต้องและตรงกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือเอกสารจดทะเบียนการค้า รวมทั้งเอกสารการประกอบกิจการต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ซึ่งมีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้าสามารถเข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 2 ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่

ส่งทีมทำความเข้าใจสอบถาม

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า มาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ผ่าน g-Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าดัง คาดว่าทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ในเรื่องการใช้จ่ายเงินผ่านกระเป๋า 2 เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับภาษีของผู้ประกอบการ โดยมีสรรพากรพื้นที่และธนาคารกรุงไทยร่วมเป็นทีมไปทำความเข้าใจ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ร้านค้ามีความมั่นใจในเรื่องของการรับเงินจากกระเป๋าเงินกระเป๋า 2 มากขึ้น

ราคายางเริ่มดีดตัว20สต.

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราหลังจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเริ่มดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างราคายางให้กับเกษตรกรล็อตแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า ราคายางเริ่มสูงขึ้นแล้ว 20-25 สตางค์ต่อกิโลกรัม (กก.) และมีแนวโน้มที่ราคายางจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้ ซึ่งมีหลายปัจจัยสำคัญคือ 4 มาตรการเสริมภาครัฐกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศที่จะทำให้สต็อกยางลดลง 5 แสนตัน รวมถึงการเจรจาตลาดส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์และ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการแปลงข่าวรายละเอียดกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้ความต้องการหารซื้อยางพาราเพื่อการส่งออกส่งผลต่อราคายางขยับต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการโครงการประกันรายได้ยางพาราและผลผลิตน้ำยางดิบลดลง

“จากปัจจัยบวกดังกล่าวน่าจะส่งผลให้ราคายางพาราแผ่นรมควันสูงได้ 45-46 บาทต่อ กก. แต่เรื่องจากไทยยังเจอปัญหาค่าเงินบาทแข็ง เงินหยวนแข็ง ทำให้ราคายางส่งออกไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก รวมถึงคำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมผลิตยางรถเจอป้อปัญหาเศรษฐกิจทำให้กำลังผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก และน้ำมันเชื้อเพลิงดิบในสหรัฐเพิ่มอีก 2 เหรียญเต็นในราคาอ้างอิงลอนดอนทรงตัว ทำให้ราคายางไทยจึงขยับไม่ได้เต็มศักยภาพนัก แต่พูดได้ว่าจากนี้ชาวสวนยางจะได้รับข่าวดีที่จะมีผลต่อราคายางสูงขึ้นต่อเนื่อง ผมคงไม่อาจระบุได้ว่า จะถึง 60 บาท ตามเป้าหมายไหม หรือจะถึงเมื่อไหร่ เพราะจะเกิดความอ่อนไหวต่อตลาดโลกมาก ตอนนี้ที่ต้องติดตามคือโรคระบาดในสวนยางทำให้เกิดใบร่วง ซึ่งกำลังเป็นปัญหามากในอินโดนีเซียและทำให้ยางในตลาดโลก

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ชิมช้อปใช้

หายไปถึง 1 ล้านตันแล้ว จะเป็นแรงส่งต่อราคาแผ่นยางดิบสูงขึ้นอีกแต่รวดเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับการระบาดของโรคที่จะสร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน” นายสุนันท์กล่าว

15พ.ย.เงินประกันจ่ายครบ1.7ล.คน

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ธ.ก.ส.จ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว 170 ล้านบาท มีผู้รับเงินกว่า 5 หมื่นราย แบ่งเป็นเจ้าของสวน 2.55 หมื่นราย และคนกรีต 2.45 หมื่นราย หลังจากนั้นต้องรอให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมมายัง ธ.ก.ส. คาดว่า กยท. ส่งรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย 1.71 ล้านราย

มาให้ ธ.ก.ส.ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้น ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในรอบแรกภายใน 15 พฤศจิกายน ทั้งนี้ หากรายชื่อจาก กยท.มาสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรภายใน 3 วันทำการ

นายศรายุทธกล่าวว่า ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ มีเป้าหมายเกษตรกร 1.71 ล้านราย วงเงินงบประมาณ 2.34 หมื่นล้านบาท โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม ตามโครงการ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 50,063 ราย แบ่งเป็น เจ้าของสวน 25,549 ราย และคนกรีต 24,514 ราย เป็นเงิน 170.28 ล้านบาท

นายศรายุทธกล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับ กยท. โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีตแล้ว ราคายางไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส.

เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) x ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีตยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีตเอง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน

กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ 60% และคนกรีดยางจะได้ 40% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุก 2 เดือน กำหนดจ่ายเงิน งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มกราคม 2563 และงวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2563 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับการยางแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค หรือที่ Link: <http://www.rubber.co.th/gir/index/> และตรวจสอบการรับสิทธิการโอนเงินได้ที่ Link: <http://chongkho.inbaac.com> หรือ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

รบ.เล็งจัด'ลดแลกแจกแถม'

นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ต้องเป็นที่อยู่อาศัยทำนิติกรรมในคราวเดียวกัน ขณะนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

นายชาญฤกษ์กล่าวว่า หลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะนัดประชุมหารือกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสรุปรายละเอียดการจัดแคมเปญ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย "ลด แลก แจก แถม" ให้กับผู้อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ในสัปดาห์หน้าต่อไป

ไม้ผลพารวยยุค 5G เปิดสูตร 'เกษตรอัจฉริยะ'



เสาวณี จิลปะนะ(ซ้าย), ณรงค์ศักดิ์ วัฒนสุข (ที่ 2 จากซ้าย) และชวลี นุ่มหนู

เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับ "งานเสวนาไม้ผลพารวยยุค 5G" ที่มีผู้คนมาฟังกันล้นห้องประชุมใหญ่สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประชาชนกว่า 1,000 คน จัดโดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในโอกาสก้าวขึ้นสู่วันที่ 32 งานนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ กับเทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร" ทำให้ได้รับรู้แนวทางการปฏิรูปกระทรวงนี้ ซึ่งจะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนช่วงต้นปีหน้า

นายอลงกรณ์ระบุว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นกระทรวงแรกที่จะเข้าสู่ยุค 5G ในการริเริ่มใช้ Big data อย่างสมบูรณ์ เริ่มจากโครงการ 1 กระทรวง 1 แอปพลิเคชัน ที่รวมทั้ง 22 หน่วยงานไว้บนแอปฯ เดียว และทุกหน่วยงานจะต้องมี 1 โครงการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร อย่างเช่นการออกใบรับรองต่างๆ พร้อมนำระบบ



ออนไลน์มาใช้ครอบคลุมการบริหารจัดการฟาร์มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งการเกษตรในยุคดิจิทัลคือการนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทางการเกษตรต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล คาดการณ์ตัดสินใจ โดยนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยสนับสนุนเพื่อสั่งการและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 3 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10567

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 115.24 Ad Value: 126,764

PRValue (x3): 380,292

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: ไม้ผลพารวยยุค 5G เปิดสูตร 'เกษตรอัจฉริยะ'

ขณะเดียวกันจะใช้กองทัพคนรุ่นใหม่ภาคเกษตรกรรม ที่มีทั้งสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer) มากกว่า 12,000 คน ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้กระจายอยู่ทั่วประเทศมาเป็นทัพหน้าในการใช้เทคโนโลยียุค 5G และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการเกษตร ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ยุคนี้ที่เน้นใช้กลไกการตลาดนำการผลิต หรือเรียกว่านโยบายเกษตรพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง

นายอลงกรณ์บอกด้วยว่า หลายปีมาแล้วผลไม้ทำเงินมีทุเรียน มังคุด และลำไย แต่ผลไม้ 3 ชนิดนี้ก็เริ่มยอดขายต่ำกว่าล้านบาทแล้ว โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนไปขายออนไลน์ในแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของจีนหลายเจ้า บางเจ้าสั่งซื้อทุเรียน 2 ล้านลูก และที่เพชรบุรีก็ปลูกกล้วยหอมส่งออกไปญี่ปุ่นมา 20 กว่าปีแล้ว ในขณะที่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยก็ถือว่าสุดยอด อย่างเช่น ทุน่ากระป๋องที่บริษัทคนไทย ไปเทกโอเวอร์บริษัทผู้ผลิตในยุโรป

วิทยากรอีกคนในซีกของกระทรวงเกษตรฯ คือดร.วรารณ

พรหมพจน์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ พูดหัวข้อ "เทคโนโลยียุค 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร" โดยหยิบยกประสบการณ์จริงที่นำเกษตรอัจฉริยะไปใช้ในข้าวของเกษตรกรที่จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จนเกษตรกรขยายพื้นที่มากขึ้น เริ่มตั้งแต่การปลูกข้าวด้วยรถดำนาที่ควบคุมการขับเคลื่อนด้วยพวงมาลัยอัตโนมัติ นำร่องด้วย GPS ทำให้ข้าวขึ้นเป็นแนวจริง ประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 80%

นอกจากนี้ยังได้ใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำในนาร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของเกษตรกร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำได้มากขึ้น และลดระยะเวลาการทำงานของเกษตรกรได้ 80% มีการใช้เครื่องตรวจปริมาณธาตุในโตรเจนในใบพืช ทำให้สามารถใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืช และการใช้โดรนพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัย ลดปริมาณการใช้น้ำในการฉีดพ่นลง 95% และเวลาในการฉีดพ่นสารลง 95% โดยกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะให้ผลผลิต 970 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต 3,140 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีของเกษตรกรให้ผลผลิต 975 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต 5,100 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวได้ 38.43%

ในส่วนนายประพันธ์ จิระวงษ์ ผอ.ฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือดีแทค มาให้ข้อมูลเรื่อง "ดีแทค สมาร์ทฟาร์มเมอร์" ว่า ความจริงดีแทคเข้าสู่วงการเกษตรมากว่า



ประพันธ์ จิระวงษ์(ซ้าย) และดร.วรารณ พรหมพจน์

10 ปีแล้ว โดยเน้นเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และพบว่าเกษตรกรรุ่นเก่าไม่ค่อยยอมรับเทคโนโลยี จึงมุ่งไปอบรมบรรดาสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากกว่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง พร้อมกับให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ด้วย

ดีแทค ได้สร้างแอปพลิเคชัน "Farmer Info" ที่มีฟังก์ชัน "บริการฟาร์มแม่นยำ" ให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างแม่นยำ แสดงผลจะจลงในพื้นที่ที่ต้องการรายชั่วโมง ทั้งอุณหภูมิ โอกาสในการเกิดฝน และปริมาณฝนในพื้นที่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งถือว่ามีความแม่นยำระดับรายแปลงมากที่สุดในประเทศไทย มีราคารับซื้อผลผลิตของตลาดต่างๆ อย่างเช่น ตลาดไท

ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรสามารถโหลดแอปนี้ไปใช้ได้ฟรี

ที่นี้ก็มาถึงซีกของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขายทั้งประเทศและส่งออกด้วย เริ่มจาก "นางสาวณิชา วิไลประนะ" เจ้าของกล้วยหอมทองแบรนด์ "กิ่งลำไพล" มาเปิดเผย "สูตรความสำเร็จกล้วยหอมทองร้อยล้าน" ว่า จากเดิมก็เป็นเกษตรกรปลูกส้มเขียวหวาน และเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองย่านรังสิต จ.ปทุมธานี ในพื้นที่ 30 ไร่ รวมเวลา 20 ปี แล้วตั้งแต่นั้นพ่อสามี เป็นธุรกิจในครอบครัว แต่พอเจอปัญหาขายในตลาดทั่วไปไม่ได้เงิน จึงพุ่งเป้าขายในห้างแทน กระทั่งเป็นรายใหญ่ที่ส่งกล้วยหอมทองให้ร้านสะดวกซื้อ ส่งให้การบินไทย และทางเกาหลีติดต่อจะขอซื้อกล้วยหอมเพราะขึ้นชอบกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างจากกล้วยหอมคาเวนดิช หรือ "กล้วยหอมเขียว"

ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองกว่า 3,000 ไร่ และมีเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 1,000 ไร่ แปลงปลูกได้ GAP ส่วนโรงคัดบรรจุได้มาตรฐาน GMP และ HACCP มีแล็บสำหรับตรวจสอบสารเคมีที่ตกค้าง เพื่อถ่วงกรองผลผลิตก่อนนำสู่ผู้บริโภค และบริษัทยังมีหน่วยและพัฒนา เพื่อนำกล้วยหอมที่ไม่ได้

เกรดมาแปรรูป โดยใช้นวัตกรรมผลิต “ผงขงคิมเพื่อสุขภาพจากกล้วยหอม” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน Silicon Valley International Invention Festival 2018 (SVIIF 2018) สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังผลิตแป้งกล้วยหอมคั่วย รวมทั้งลงทุนวิจัยดีเอ็นเอกล้วยหอมทอง ซึ่งมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

เกษตรกรอีกรายคือ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุขน ผู้บริหารบริษัทเอ็นซีโคโคนัท จำกัด เจ้าของแบรนด์เอ็นซี โคลโคนัท มาบอกเล่า



ประสบการณ์ในหัวข้อ “มะพร้าวน้ำหอมไทยไปนอกไม่ใช่เรื่องยาก” ว่า ตนเองนั้นเริ่มจากการเป็นชาวสวนมะพร้าวมาก่อน อยู่ที่อำเภอเนินมะปราง จ.ราชบุรี และพัฒนาจนมาตั้งโรงงานแปรรูป นอกจากนี้ยังนำเปลือกมะพร้าวไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าในกลุ่มชีวมวล ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทำทั้งมะพร้าวคั่ววัน มะพร้าวเจีย น้ามะพร้าวบรรจุขวด-กระป๋อง และวุ้นในลูกมะพร้าว ตลาดหลักมีที่สหรัฐอเมริกา จีน ในเอเชีย และสหภาพยุโรป

ปิดท้ายกันที่นายชลธิ นุ่มหนู ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มาให้ความรู้เรื่อง “ผลิตทุเรียนให้รวยอย่างยั่งยืน” ว่า ตนเองเป็นคนหนึ่งที่ทำสวนทุเรียน ซึ่งเป็นไม้ผลทำเงิน ไร่ละเกิน 2 แสนบาท จึงเป็นแรง

จูงใจที่ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนกันเยอะ มีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ส่งผลให้บางครั้งผู้บริโภคได้กินทุเรียนอ่อน ไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันสวนทุเรียนเกิน 80% มีเครื่องหมาย GAP เพราะต้องส่งไปขายจีน และก็มีคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือเวียดนามที่หวังชิงตลาดไทยในจีน

การจะปลูกทุเรียนให้ได้คุณภาพนั้นต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นผลไม้ที่ต้องมีน้ำเพียงพอ ดังนั้นก่อนปลูกต้องวางแผนสวน และวางระบบน้ำให้ดี ส่วนดินสามารถบริหารจัดการและควบคุมได้

ด้านนายปริญญา นาคฉัตริย์ อดีตกรรมการการเลือกตั้ง วัย 78 ปี ซึ่งมาร่วมฟังงานเสวนารั้งนี้ด้วย กล่าวว่าเป็นงานเสวนาที่มีประโยชน์มาก เพราะทำให้ได้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอ ตนเองสนใจเรื่องการปลูกทุเรียน โดยปลูกทุเรียนหมอนทองอยู่ในเนื้อที่ กว่า 10 ไร่ที่ขาใหญ่ และที่บางใหญ่ อีก 2 ไร่ มีมะนาวและส้มโอด้วย แต่ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อออกกำลังกาย ไม่ได้ทำเป็นการค้า

ภาวิณีเย์ เจริญยิ่ง

คะแนนนิยม 'เสียหนุ' ขึ้นนายกฯ

ไทยโพสต์ ● กรุงเทพโพลล์สำรวจความนิยมรัฐมนตรี "อนุทิน" แขง "บิ๊กตู่" เท่าตัว ขณะที่ฝ่ายค้านซึ่งชิงชังฟอก "สุทิน" ฟุ้งมีข้อมูลเด็ดถึงกับช็อกแน่ หัวเมืองนอกสภาล้มรัฐบาลยุคการอภิปรายในสภาจะเป็นแค่การเปิดแผล แต่แผลจะมาเน่าข้างนอกสภาจนติดเชื้อ "เจ๊หน้อย" ตีปีปหน้าตงาน 5 แลนคน

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน พบว่า โครงการหรือผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาลคือชิมช้อปใช้ เฟล 1 และเฟล 2 คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.7, กัญชาเพื่อการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 28.4, ยกระดับ อสม.หมอบประจำบ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คิดเป็นร้อยละ 25.9

สำหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี

อ่านต่อหน้า 11

คะแนนนิยม

และ รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 25.4, นายอุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง) คิดเป็นร้อยละ 19.6, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 15.3

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณีพรรค

ร่วมฝ่ายค้านชุดเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า คงต้องรอให้ฝ่ายค้านยื่นก่อนดีกว่า เพราะขณะนี้ยังไม่รู้ฝ่ายค้านจะยื่นจริงหรือเปล่านั้น อาจไม่ยื่นก็ได้ แต่หากยื่นจริง เรื่องของเวลาอภิปรายต้องไปตกลงกัน เพราะอย่างการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 ตอนแรกบอก 2 วัน ตอนหลังเป็น 3 วัน

เขากล่าวว่า เป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน รวมถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 3 ฝ่ายตกลงกัน ถึงเวลาที่เหมาะสมและต้องดูว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใครบ้าง เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคล ต้องรอดูความชัดเจนของฝ่ายค้านยื่นก่อนถึงจะกำหนดเวลาที่เหมาะสมได้

เหน็บ 'ธนาธร' หมดเวลาไปกับคดี

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เท่าที่ทราบพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ จะรอดูข้อมูลอย่างรอบคอบก่อน ทั้งนี้ ต้องชื่นชมการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านภายใต้การนำของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นฝ่ายค้านยุคใหม่

"แม้ว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสามารถยื่นได้ปีละ 1 ครั้ง แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านคงต้องดูข้อมูลด้วยว่ามีน้ำหนักหรือหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือไม่ เพราะหากข้อมูลไม่เพียงพอ และไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ผู้ไม่ยื่นอภิปรายเสียยังดีกว่า"

นายธนกรกล่าวอีกว่า 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการประชุมหารือกันในวันที่ 5 พ.ย.นั้น หากพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ ก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกเรื่อง เพราะมั่นใจว่าที่ผ่านมารัฐบาลบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติเป็นหลัก ดังนั้นจึงนึกไม่ออกว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องอะไร เพราะจากที่ติดตามข่าวนั้น ตนมองว่าประเด็นยังไม่ถึงขั้นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ที่สำคัญรัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ไม่กี่เดือน อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ก็เพิ่งผ่านวาระแรก

"แกนนำหลักอย่างพรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่ค่อยพร้อม เพราะต้องเอาเวลาไปแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรค กรณีที่อดีตผู้สมัคร ส.ส.ลาออกจำนวนมาก รวมทั้งนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เองก็ต้องเอาเวลาไปแก้ต่างในคดีต่างๆ อีกด้วย" รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่แกนนำพรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่า จะพิจารณาโดยยึดสาระเป็นหลัก โดยเฉพาะพฤติกรรมหรือการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแง่ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การคอร์รัปชันเชิงนโยบายเพื่อเอื้อกลุ่มทุนขนาดใหญ่ และเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โครงการต่างๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ส่วนจะอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะนั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว หรือนายกฯ และรัฐมนตรีรายบุคคล หรือจะทั้งคณะ **ตีปีปตงานครึ่งล้าน**

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาจะรับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือว่าจีเอสพีกับประเทศไทยว่า กรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะขณะนี้ส่งออกติดลบกว่า 3% แล้ว และหากหักของค่าออกไป การส่งออกจะติดลบสูงถึง 8% ซึ่งจะส่งผลถึงการตงานที่จะเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีคนตงานสูงกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่จะหางานยากมาก

เธอแนะว่า รัฐบาลต้องเร่งเจรจา เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจส่งออก และต้องรู้ให้แน่ชัดว่าเขาตัดสินใจเพราะเหตุใด หากเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน รัฐบาลก็ต้องตอบให้ได้ว่าทำไม เพราะที่ผ่านมา รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้มาตรการเด็ดขาดแบบทุบโต๊ะแก้ไขปัญหาแรงงาน จนกระทบธุรกิจประมงของไทยต้องเจ๊งอย่างหนักมาแล้ว แต่กลับมากฎยกเลิกจีเอสพี ด้วยเหตุผลเรื่องปัญหาแรงงานอีก และรัฐบาลต้องเร่งเจรจาต่อรองในฐานะคู่ค้าที่มีความทัดเทียม โดยรักษาคำสัตย์ของประเทศ

ขณะที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์กรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล ออกมาระบุว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช้เวลาแค่ 1-2 วันก็เพียงพอ ว่าส่วนตัวมองว่าเวลาการอภิปรายขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและประเด็นสาระในการอภิปราย ถ้ามีการยื่นอภิปราย รัฐมนตรี 4-5 คน ต้องใช้อย่างน้อย 2 วัน ถ้ายื่นอภิปรายนายกฯ คนเดียว เวลา 1 วันก็อาจไม่เพียงพอ อาจต้องใช้เวลามากถึง 2 วันอยู่ดี ที่ผ่านมาไม่เคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งใดน้อยกว่า 3 วัน

“ถ้าจะไปจำกัดเรื่องวันโดยไม่ดูจำนวนผู้ถูกอภิปรายและเนื้อหาสาระก่อนไม่ได้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ประธานในที่ประชุมสามารถเร่งเวลาอภิปรายได้หากเห็นว่าเนื้อหาซ้ำประเด็นตามข้อบังคับ แต่

ตราบไต่ที่ยังอภิปรายผู้ถูกยื่นอภิปรายไม่ครบถ้วน และประเด็นยังไม่จบ ฝ่ายรัฐบาลจะเสนอปิดการอภิปรายไม่ได้”

นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาชาติ ตนและสมาชิกจะอภิปรายเน้นเนื้อหาการด้อยประสิทธิภาพของการบริหารโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ เพราะการทำงานที่ผ่านมาไม่เห็นถึงความก้าวหน้า บุคลากรที่เข้ามาทำงานก็ไร้ความรู้ความสามารถที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ และให้พูดโดยสรุปตอนนี้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในป็นนี้แน่นอน ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ ขอให้วิปฝ่ายค้านหารือกันในวันที่ 5 พ.ย.

ข้อมูลเบื้องต้นแล้วข้อ

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า การจะออกมาพูดว่าให้เวลาอภิปรายกี่วันพอหรือไม่พอ พูดตอนนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปราย รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ หากยื่นเป็นรายบุคคล จะยื่นอภิปรายกี่คน ก็ขอหา เพราะฉะนั้นวันนี้ยังห่างไกลที่จะมาสรุปว่าจะให้เวลาอภิปรายกี่วัน จึงมองเห็นเจตนาของรัฐบาลว่าการออกมาพูดเช่นนี้เป็นการใช้เทคนิคเรื่องเวลาบีบบังคับการทำงานของฝ่ายค้าน และรัฐบาลทำเช่นนี้มาตลอด

“ยิ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยิ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเองวิตกเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เพราะรู้ว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารบ้านเมือง”

นายสุทินกล่าวว่า ส่วนจะยื่นอภิ

ปรายใครบ้างนั้น อยู่ระหว่างการประมวลข้อหาและหลักฐานว่าเรื่องใด บุคคลใด ข้อหาใดที่จะมีน้ำหนักเพียงพอในการอภิปราย ยืนยันว่ามีข้อมูลความผิดที่เหนือความคาดหมายของรัฐบาลทำให้ถึงกับช็อกแน่ เราไม่หวังว่ามีมือในสภาจะล้มรัฐบาลได้ แต่มีนอกสภาต่างหากที่รัฐบาลไม่ควรมองข้าม แต่บอกเลยว่ามือนอกสภาไม่ใช่มือบอยอย่างแน่นอน การอภิปรายในสภาครั้งนี้จะเป็นแค่การเปิดแผล แต่แผลจะมาเน่าข้างนอกสภาจนติดเชื้อ

นายดิศทัต โตตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัชมุนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการมีการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่ 2 ถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปชี้แจงกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และกรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ขอให้ความสนใจกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ก่อน ส่วนเรื่องอื่นยังมีเวลา และยังไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือส่งหนังสือชี้แจงไป เอาไว้จะแจ้งให้ทราบเป็นข่าวพร้อมกันทีเดียวว่าขณะนี้การประชุมอาเซียนสำคัญกว่าเรื่องอื่น.

มุมข่าวราชการ 'ธ.12'

โครเช้า ส.นบส.12

ข้าราชการกลุ่มต่อมาที่ต้นสังกัดส่งตัวมาเข้า โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 นั้น

ทั้งหมดมีมาจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคือ

30.นายสมบุรณ์ พุกฤษกันทรารกร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 31.นายสมชาติ เข้มมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 32.นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 33.นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 34.นายกิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 35.นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว 36.นายไพฑูริย์ ไชยภูมิสกุล ผอ.กองพัสดุ กรมชลประทาน 37.นายเสริมชัย เขียวศิริถาวร ผอ.สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน 38.นายเชษฐา ดิษยมาลัย ผอ.โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 39.นายพงศ์ศักดิ์ ณ นคร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กรมชลประทาน 40.นายวริทธิ์ บุญยเนตร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กรมชลประทาน 41.นายวีระ เฟื่องทอง ผอ.โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 42.นายนิพนธ์ ฟูศรี ผอ.โครงการชลประทานชลบุรี 43.นายสมหวัง ปานสุขสาร ผอ.โครงการชลประทานอุดรดิตต์ 44.นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผอ.โครงการก่อสร้าง กรมชลประทาน 45.นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น 46.นายฐกร กาญจน์จิรเดช ผอ.โครงการ

ชลประทานอุทัยธานี 47.นายวิชัย จาตุรงค์กร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กรมชลประทาน 48.นายภาณรินทร์ ภาณุพิณฑุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง กรมชลประทาน 49.นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 50.นายถาวร ทัศนใจ ผอ.กองตรวจการประมง 51.นายวริทธิ์ วราอัสพล ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 52.นายชัยวัฒน์ โยธล ผอ.สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 53.นายนิทัศน์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ 54.นายกิตติกรณ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 55.นายเพ็ญ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 56.นายสุรจิต วิชชุกรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง 57.นายพงศ์พัฒน์ ชัดพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 58.นายพนธ์สมิทธิ กลางภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 59.นางสาวปรียานุช ทิพย์วัฒน์ ผอ.กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร 60.นายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่

61.นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 62.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน 63.นายไพฑูริย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 64.นายดำรงฤทธิ หลอดคำ ผอ.สำนักงานส่งเสริมงานและพัฒนากการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร 65.นายเสรี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง 66.นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม 67.นายคณัย ปัญญาวิทยกุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 68.นายธวัชชัย สิริวิระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก 69.นายยศพนธ์ ทัฬพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 70.นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่

ส.นบส.12 ของกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงอื่นๆยังมีต่อ โดยหลักสูตรนี้มีวิชาที่ทันสมัยและน่าสนใจมากคือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 'การตัดสินใจเชิงคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร (Leader and Ethical Decision Making)'

“ธ.12”

อนุมัติหน่วยงานชกซ้อมเก็บภาษีที่ดิน

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภาเปิดเผยว่า กมธ.ได้พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวด้วย

นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนกรมธนารักษ์ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการคำนวณมูลค่าที่ดินในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งส่งบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินให้อปท. ขณะที่กรมที่ดินได้จัดส่งข้อมูลรูปแบบที่ดิน ข้อมูลเอกสารสิทธิของที่ดิน และสิ่งปลูก

สร้างที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อปท.ไปยัง อปท.ทุกแห่งแล้ว เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดเก็บภาษี ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สท.) ได้จัดทำคู่มือการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับในการจัดเก็บภาษี ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนดเงื่อนไขในประกาศการใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ควรจะครอบคลุมไปถึงกรณีใดบ้าง

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ภายหลังรับฟังข้อมูล กมธ.ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ส่วนการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์พื้นที่เกษตรกรรมที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ควรกำหนดพื้นที่เกษตรกรรมให้ชัดเจน อาทิ ปลูกต้นไม้ชนิดใดได้บ้าง ปลูกได้กี่ต้นต่อไร่ นอกจากนี้ยังเห็นว่าทุกหน่วยงานควรเร่งรัดและสนับสนุนข้อมูลให้อปท. ในการจัดสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อปท. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ทันภายในเดือน พ.ย.นี้ และนำมาประกาศและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ.

'มณีญญา' บุกตรวจด้านพืชเชียงใหม่

น.ส.มณีญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี และสหกรณ์ กล่าวหลังแถลงข่าวด้านตรวจพืชเชียงใหม่ ทำเรื่องเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าคุณห้องแก้ว ที่ใช้ตรวจหาสารพิษตกค้างในกลุ่มยาฆ่าแมลง 3 กลุ่ม คือ ออกอร์โนคลอรีน ออกอร์โนฟอสเฟต (คลอโรไพริฟอส) ไพรีทรอยด์ แบ่งเป็น 32 ชนิดสาร ของกรมวิชาการเกษตร ในผักผลไม้ สินค้าเกษตร นำเข้าจากจีนและเมียนมา ว่า ด้านพืชฯ สุ่มตัวอย่างตรวจหาสารพิษตกค้างปีละ 1.5 พันชนิด ในสินค้าเกษตร หากเจอสารตกค้างเกินมาตรฐาน จะส่งรายงานเข้าส่วนกลาง เพื่อเจรจากับประเทศต้นทาง ที่มาตรวจด้านวันนี้ เพราะจะทำให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และขอให้ช่วยกันทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพื่อเกษตรกรไทย แผ่นดินไทยเรอบอบช้ำมามากแล้ว จุดนี้มีความสำคัญมาก

ในการดูแลสินค้านำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่เกษตรปลอดภัย

“ภารกิจของกระทรวงเกษตรฯ ทำเพียงแค่เฝ้าระวัง เมื่อตรวจเจอสารตกค้าง ต้องแจ้ง ออ.กักสินค้าเพราะเป็นอำนาจของ ออ. ส่วนด้านพืช ตรวจดูเรื่องโรคแมลง ศัตรูพืช ซึ่งคงต้องหารือกับนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รอง นายฯ และรมว.สาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันทำงานให้มากขึ้น อนาคตคงตั้งแล็บที่สมบูรณ์สามารถตรวจสารพิษเป็นยาฆ่าแมลงในพืช ผัก ผลไม้ได้กว่า 100 สาร ขึ้นที่ด้านเชียงใหม่ และทำงานร่วมกับ ออ. เพื่อป้องกันอันตรายให้คนไทย ต้องไม่บริโภคพืชผักที่มีสารตกค้าง และป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย ที่โดนผักผลไม้เข้ามาตีตลาดปีละหลายแสนตัน ทั้งนี้การดำเนินการต้องให้ครบวงจร ตรวจสารตกค้าง

ตรวจโรคพืช โรคแมลง พืช ผัก ผลไม้ เป็นหลักการสำคัญ ซึ่งประเทศไทยแบบ 3 สารจะต้องตรวจสอบต่าง ๆ ไม่ให้เกินมาตรฐาน ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ต้องตรวจสอบผักผลไม้ว่าทำไม่ไม่เสียหายสดอยู่ได้นาน ทั้ง ๆ ที่วิ่งมา 400-500 กม. ต้องเอาข้อมูลมาดู อย่าปล่อยให้คนไทยกินสารอะไรเข้าไป” น.ส.มณีญญา กล่าว

สำหรับสถิติการสุ่มตรวจสินค้าจาก 1.5 พันตัวอย่างในปี 14 ตัวอย่าง มีสารพิษตกค้าง ยาฆ่าแมลงวัตถุอันตราย ต้องห้ามประเภท 4 ในกลุ่มสารไดโลโทรฟอส เมวินฟอส เมทามิโดฟอส อยู่ในกลุ่มออกอร์โนฟอสเฟต จากเมียนมา เช่น พริก พริกหยวก และส้ม มีสารตกค้าง 100% ส่วนจากจีน มีขึ้นฉาย เซเลอริ กะหล่ำปลีม่วง พริก บรอกโคลี แรดิช.



สี่สิ้นสุดการรอคอยชาวสวนยางพารา สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งระยะที่ 1 คิกออฟแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา



กรีดยาง

คนมาร่วมงานจากตัวแทนภาครัฐ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ทหาเน้นจนเต็มพื้นที่บริเวณจัดงานที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เตรียมไว้

งานนี้เนื้อหอมสุดคงไม่เกิด 2 รัฐมนตรีผู้ผลักดันโครงการ ... **จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถูกล้อมหน้าล้อมหลัง ชูป้ายให้กำลังใจ มอบดอกไม้ ตลอดเวลาที่เดินชมบูธนิทรรศการต่างๆ ที่ กยท.จัดแสดงไว้...บรรยากาศเต็มไปด้วยชื่นมื่น

จนถึงบูธนี้ แต่งด้วยต้นยางตั้งเด่น พร้อมกับวิทยากรประกาศเชิญชวนให้ รวม. 2 ท่านโชว์กรีดยาง

ดูการจับมีด...ลงรอยกรีดเนื้อยาง แดมฟังเสียงกองเชียร์แล้ว ผ่านฉลุย

ครั้งก่อนหน้าคิกออฟจ่ายประกันรายได้ข้าว ก็แสดงการเกี่ยวข้าว...ครั้งนี้กรีดยาง...

คิกออฟครั้งต่อไป ไม่ชุ่มมันสำปะหลัง ก็หักฝักข้าวโพด รอชมได้เลยค่าาา